



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลหลักเมือง
อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี



ประกาศเทศบาลตำบลหลักเมือง
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้ อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็น แนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Luxmuang.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง)
นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ	
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๔
- แบบ ผด.๐๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ	๕ - ๘
- แบบ ผด.๐๒ บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ	๙ - ๔๓

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล

เทศบาลตำบลหลักเมือง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลหลักเมือง และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานงานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลหลักเมืองมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๒.๑ แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๑.๒.๒ แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๑.๒.๓ แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

(๒) โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

(๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๕) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๑.๓.๓ แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๔.๑ ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๑.๔.๒ มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

๑.๔.๓ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔.๔ ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

๑.๔.๕ สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลหลักเมือง

๑.๔.๖ สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น กิจกรรมและ

งบประมาณ

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ ผด.๐๒

แบบ ผด.๐๑

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																			
						พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔																
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันเด็กบริเวณโรงเรียน เทศบาลหลักเมือง	ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองการศึกษา																				
๒	โครงการติดตั้งราวเหล็ก (สแตน เลส)บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล หลักเมือง	ขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร	๑๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองการศึกษา																				
๓	โครงการปรับปรุง เทปูนข้างอาคาร หลังใหม่โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง	เทปูนข้างอาคารหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	๕๕,๕๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองการศึกษา																				
๔	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประกอบ	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองการศึกษา																				
๕	เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาราชบุรี สำหรับเพื่อขยาย มาตรวัดน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหลักเมืองและ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง	ขยายมาตรวัดน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลหลักเมืองและ โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง	๖๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกหม้อ	กองการศึกษา																				
รวมแผนงานการศึกษา จำนวน ๕ โครงการ			๕๓๑,๕๐๐	-	-																				

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. ๐๒

๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบการระบายน้ำ พร้อมผิวจราจรถนน คสล.บริเวณพงสวาย ๑๐ และ พงสวายซอยแยก ๑๐/๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลพงสวาย	วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่หักปากบ่อพัก แล้วไม่น้อยกว่า ๓๖๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร รวมบ่อพัก คสล. ๑๓๐.๐๐ เมตร	๑,๔๖๒,๐๐๐	บริเวณพงสวายซอย ๑๐ และพงสวาย ซอยแยก ๑๐/๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง				←			→						
๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.บริเวณไหล่ทางพงสวาย ซอย ๑๘/๑ (ข้างศูนย์การศึกษาพิเศษ) หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	บริเวณไหล่ทางพงสวาย ซอย ๑๘/๑ (ข้างศูนย์การศึกษาพิเศษ) หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง				←			→						

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. ๐๒

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยแยกถนนเลียะเมือง ซอย ๔ (ซอยแยก ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่หักปากบ่อพักแล้วไม่น้อยกว่า ๖๒๖.๔๖ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวม ๑๗๐.๐๐ เมตร	๘๙๔,๐๐๐	บริเวณซอยแยกถนนเลียะเมือง ซอย ๔ (ซอยแยก ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง				←	→							
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บริเวณซอยแยกพงสวาย ๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพงสวาย และหมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๙.๐๐ เมตร และ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๒.๐๐ เมตร	๙๕๐,๐๐๐	บริเวณซอยแยกพงสวาย ๑๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลพงสวาย และหมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง				←	→							
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุก สายเลียะคลองท้ายเมือง หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลพงสวาย	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๕๘,๐๐๐	สายเลียะคลองท้ายเมือง หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๙ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง				←	→							

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. ๐๒

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	โครงการก่อสร้างบันได คสล. ลงแม่น้ำแม่กลอง บริเวณโคกหม้อซอย ๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ	ก่อสร้างบันได คสล. กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	๒๒๙,๐๐๐	บริเวณโคกหม้อซอย ๑๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง					←	→						
๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยข้างรั้ววัดบางลี่เจริญธรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร และปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมหักปากบ่อพักแล้วไม่น้อยกว่า ๕๓๙.๕๑ ตารางเมตร	๗๓๓,๐๐๐	บริเวณซอยข้างรั้ววัดบางลี่เจริญธรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง							←	→				
๘	โครงการติดตั้งการ์ทเลนถนนเลียบบคลองขุดัดราชบุรี บริเวณประตูน้ำคลองหนองยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย และบริเวณช่วงโค้งหน้าบ้าน นายแก้วใจเย็น หมู่ที่ ๘ ตำบลพงสวาย	ติดตั้งการ์ทเลนบริเวณประตูน้ำปากคลองหนองยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย ยาว ๔๐.๐๐ เมตร และบริเวณโค้งหน้าบ้าน นายแก้วใจเย็น หมู่ที่ ๘ ตำบลพงสวาย ยาว ๒๖.๐๐ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	บริเวณประตูน้ำปากคลองหนองยาว หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย และบริเวณช่วงโค้งอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง					←	→						

แบบ ผด. ๐๒

เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและผาตะแกรงเหล็กบริเวณโคกหม้อซอย ๒๖/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ	ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงผาตะแกรงเหล็ก ยาว ๘๒.๐๐ เมตร	๔๗๐,๐๐๐	บริเวณโคกหม้อซอย ๒๖/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง														
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.เชื่อมต่อของเดิมลงหน้าเขื่อนบริเวณวัดบางลี่เจริญธรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ	ปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ยาวรวม ๘๗.๐๐ เมตร	๒๒๒,๐๐๐	บริเวณวัดบางลี่เจริญธรรม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง														
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ บริเวณปากซอยพงสวายซอย ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย	วางท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ยาว ๑๒.๐๐ เมตร เชื่อมท่อเมนเดิมและปรับปรุงระดับท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักขอเดิม ยาวรวม ๒๐.๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	บริเวณปากซอยพงสวายซอย ๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง														
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.สายเสียบคลองขุดลำตราขบุรี	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๗๘,๐๐๐	บริเวณโคกหม้อ ซอย ๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง														

เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

๑.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายตึกหม้อ-เลียยมือง (ช่วงหลังโรงแรมเดอะริสอร์ท) หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๒,๕๔๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง														
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เลียยมืองเขตลัดราชบุรี บริเวณโคกหม้อซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหม้อ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางวา	๑๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง														
๑๕	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม คสล. พร้อมขยายถนน คสล. บริเวณซอยปากทางเข้า ฟาร์ม NK ด้านคลองท้ายเมือง หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๙ ตำบลพงสวาย	วางท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด ๑๕x๑๕x๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร และถนน คสล. กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๙ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง														

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๖	โครงการวางท่อ PVC พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จ บริเวณปากซอยพงสวาย ๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลพงสวาย	วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ยาว ๑๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จ ๑ บ่อ	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง															
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง	๔๐๕,๐๐๐	ถนนเลียบบคลองขุดลัดราชบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ และหมู่ที่ ๘ ตำบลพงสวาย	กองช่าง															
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง	๔๘,๐๐๐	บริเวณซอยข้างบ้าน นางอัญชัย แก้วงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง															
๑๙	โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา	ขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา	๕๐,๐๐๐	บริเวณซอยข้างบ้าน นางอัญชัย แก้วงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง															
รวมแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ๑๖ โครงการ			๑๐,๑๒๕,๐๐๐																	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			๑๐,๖๕๖,๕๐๐																	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันสำคัญของชาติ ฯลฯ	จัดงานวันสำคัญของชาติ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด	←		→					↔		↔			
๒	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จัดหน่วยเทศบาลเคลื่อนที่	๕๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด			↔										↔
รวมแผนงานบริหารทั่วไป			๓๕๐,๐๐๐															

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา													↔
๒	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา		↔					↔						

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	โครงการฝึกอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน	จัดทำสื่อการเรียนการสอน	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา							←	→						
๔	โครงการวิถีพุทธ	จัดเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา							←	→						
๕	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา							←	→						
๖	โครงการนิเทศภายใน	จัดการนิเทศภายในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา				↔										
๗	โครงการสุขภาพอนามัยภายในโรงเรียน	จัดกิจกรรมอบรม	๕,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียนเทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา										↔				

- ๑๐ -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศึกษา

						ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔										
--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	เกิดชนจากโครงการ	(บาท)	รพตขอหลัก	รพตขอหลัก														
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	รณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติด ในโรงเรียน	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียน เทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา										←	→		
๑๔	โครงการส่งเสริมการสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ ห้องเรียน	จัดเสริมสร้างประสบการณ์การ เรียนรู้ในห้องเรียน	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียน เทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา											←	→	
๑๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ อ่านในสถานศึกษา อปท.	ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และรัก การอ่าน	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียน เทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา												←	→
๑๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนา เด็กและเยาวชน กีฬาและ นันทนาการ	พัฒนาบุคลากรด้านงานกีฬา และนันทนาการ	๔,๕๐๐	กองการศึกษา/โรงเรียน เทศบาลหลักเมือง / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา				←									→

- ๑๒ -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. ๐๒

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.

๑๔	โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง	๕๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	กองสาธารณสุขฯ														←
รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน ๑๔ โครงการ			๑,๖๙๗,๐๐๐																

- ๑๙ -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและ ประชาชน	จัดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๓๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)					↔										
๒	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ	จัดนิทรรศการแปลงสาธิต	๑๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน)									↔						

รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๑๐๐,๐๐๐															
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ๒๘ -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. ๐๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี	ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ประจำปี	๙๑๕,๓๔๒	เทศบาลตำบลหลักเมือง	สำนักปลัดเทศบาล													↔
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ เลือกตั้ง - รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ เลือกตั้ง	๑,๑๐๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล				↔									

๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของสมาชิก อปพร. เทศบาลตำบลหลักเมือง	จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน และศึกษาดูงานนอก สถานที่	๒๕,๐๐๐	ภายในประเทศ	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)													↔						
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานสถานที่กลางสำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา ศักยภาพการบริหารราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินอุดหนุนโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารสถานที่ กลางสำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วม การช่วยเหลือประชาชนและ การพัฒนาศักยภาพการบริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๘,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)	↔																		
๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ออกตรวจตราและดูแลความ ปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง	๓๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)			↔																

- ๓๐ -

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ผด. ๐๒

๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																	
						พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๖	โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการชุดจิต อาสาภัยพิบัติ	๒๕,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)					↔													
๗	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลหลัก เมือง	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขต เทศบาลตำบลหลักเมือง	๕๐๐,๐๐๐	ภายในเขตเทศบาล	สำนักปลัดเทศบาล (งานป้องกันฯ)												↔						

